



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๐๐,๙๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.บูรพาจัดประชุมครูอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการ ครูสภา ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมในโครงการประชุมครูศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Teacher Education Forum) ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไฮด์ริสอร์ท จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่าน กระบวนการผลิตครู

ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกระบวนการผลิตครู โดยจะมีการนำเสนอรายงานสถานการณ์การศึกษาของแต่ละประเทศ พร้อมกับประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา-วิจัยของคณะครุศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในสาขานี้ให้มีความเชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน เพราะการพัฒนาครู จะทำเฉพาะในประเทศไทยไม่ได้ แต่จะต้องทำร่วมกันทั้งอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ครูและการศึกษาของอาเซียนให้สามารถ แข่งขันได้กับภูมิภาคอื่นของโลก โดยมี

คณบดีและผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือ 5 แห่ง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เจ้าภาพ มศว. ม.มหาสารคาม ม.นเรศวร และ ม.ทักษิณ และมหาวิทยาลัย ในกลุ่มประชาคมอาเซียน+3 เข้าร่วม รวม ประมาณ 28 มหาวิทยาลัย ดร.มนตรี กล่าว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จากนั้นจะหมุนเวียนไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนต่อไป

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริมให้ มีการดำเนินการในหลายเรื่อง เช่น รณรงค์ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน สร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งศูนย์ อาเซียนศึกษา เตรียมการรองรับการ เคลื่อนย้ายในอาเซียน รวมไปถึงการผลิต และพัฒนาครู ต้องขอชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้มาประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกัน หาแนวทางการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู เพื่อตอบสนองความต้องการของอาเซียน

